

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ปีที่ 42 ฉบับที่ 68 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประกาศสรรหา ผอ. สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนัก เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ เล็งเห็นความสำคัญของกิจการในสำนัก และสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสำนัก

ผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

-ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องเป็นคณาจารย์ประจำ ทั้งประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้ถูกเสนอชื่อ ได้แก่ ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 (2.1)

-ผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องเป็นคณาจารย์ประจำ ทั้งประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

(อ่านต่อหน้า 2)

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต “เทิดนิทัศน์ทศมาสจาร” แต่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 20 กันยายน นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยแต่งกายชุดไทยพื้นบ้าน หรือผ้าไทย เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศสรรหา
ผอ. สำนักวิทยบริการฯ (ต่อจากหน้า 1)

วันรับสมัครและเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 2 สามารถสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีการเสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับ การเสนอชื่อ และเสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อโดยขอและยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. วันหยุดราชการ

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาสรรหาให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนไม่เกินสามคนตามปฏิทินการสรรหาฯ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตลอดจนจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษรพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

วารสารแนะนำประจำเดือนกันยายน

นิตยสารหอมชาวบ้าน ปีที่ 35 ฉบับที่ 413 เดือนกันยายน 2556 เป็นนิตยสารที่ นำเสนอเนื้อหาสาระจำเป็นใน การดำรงชีวิต ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ทุกคนในครอบครัว สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแนะนำในเล่ม หญ้าดอกขาว หอมข้างกายทางสบายเล็กบุหรี กระเทียม ชิง พริก หอมหัวใหญ่ สู้ภัยเจ็บ...คอเรสเตอรอล และยาสมุนไพรจีนกับการดูแลสุขภาพ



นิตยสาร SMEs ชื่อชองรวย ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 เดือนกันยายน 2556 นิตยสารฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และธุรกิจเอสเอ็มอี

ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ เนื้อหาแนะนำในเล่ม

- “น้ำแข็งออนไลน์” กิโลละบาท ชูจุดขายน้ำแข็งสะอาดจากเครื่อง
- “ธุรกิจเกษตร” รวยได้ไม่ยาก แปรรูปทำเงิน สินค้าอาหาร-ความงาม
- กระเป๋าการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่น “Minmie” คาแรกเตอร์ทำเงิน ผลิตภัณฑ์ตลาดไทยเทศ

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วช.ประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557(ทุน วช.ตรง)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 คณาจารย์หรือนักวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.๑ข) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.๑ ย/วช.๑ ต.) สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดูรายละเอียดประเด็นการวิจัยจากเว็บไซต์ของ วช. <http://nrct.go.th> โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียน(NRPM) ได้เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 2556 และจะปิดรับในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น

ในส่วนของนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สนใจและประสงค์จะขอทุนจากแหล่งทุนดังกล่าว สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการตามกรอบที่ วช.ประกาศไว้ ใน 13 กลุ่มเรื่อง โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการต่อไป

ม.ราชภัฏนครฯ เปิดระบบการประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้ใช้แบบประเมิน 3 ชุด คือ

1. แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา
2. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ตาม banner สีเขียวขวามือหรือ ตามURL คือ <http://race.nstru.ac.th/home/login.php?p=e-evaluation&redirect=http://race.nstru.ac.th/home/e-valuation/>

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่าน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่มี USER หรือลืม USER สำหรับเข้าใช้ระบบให้แจ้งมายังอีเมลด้านล่างหากมีปัญหากการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ Tel. 075-809888 ต่อ 4208 e-mail : wijitra_phr@nstru.ac.th IP Phone : 4208



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง”ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ปีมะเส็ง

การจัดประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มีการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทุกส่วนงาน มากันแน่นห้องประชุมกันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีเยี่ยมของโครงการความร่วมมือดังกล่าว

การจัดงาน“มุทิตาจิตเทิดนิทัศน์ศาสตราจารย์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ได้แบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เวลานี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร อาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จะมาลงทะเบียนเพื่อร่วมรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตา หลังจากนั้นจะเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกจากใจผู้เกษียณที่มีต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมงาน

เวลา 18.00 น. เริ่มกิจกรรมภาคค่ำด้วยการแสดงชุดรำอวยพร โดยหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ดนตรีไทยบรรเลง และร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ต่อด้วยการแสดงชุดเรียงลีลาศ โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ การบรรเลงดนตรีไทย และขับร้องบทเพลง ต่อการแสดงจากสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน ดนตรีบรรเลง/ลีลาศ-รำวง ต่อด้วยการแสดงย้อนยุค และปิดงานในเวลา 23.00 น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน“มุทิตาจิตเทิดนิทัศน์ศาสตราจารย์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการในปีนี โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ใหญ่ใจดีมีมามอบทุนกันอีกท่าน เมื่อวานนี้ (18 กันยายน) ดร.กนพ เกตุชาติ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นศ.มรภ.นศ. จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งอธิการบดีของรศ.วิมล คำศรี นอกจากนี้ท่านอธิการบดีเป็นตัวแทนรับมอบแล้ว ยังมีที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี และทีมงานกองพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาทันต่อไป

ความคืบหน้าของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2556 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 4 ที่ผู้ประเมินจะต้องส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 3 (แบบประเมินและบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนน)ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ จากพรธรรมนำชีวิต “ผู้กล้าถูกทาง ย่อมยืนหยัดต่อสู้นานาภัยได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนมุ่งรุดหน้าไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่ถอยหลัง ” สวัสดิ์คะ